



สรุปนโยบายและมติจากการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ ๙/๒๕๕๘
วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ					
๑.๑	สรุปผลการเดินทางเยือนมหาวิทยาลัยแม่ลำไย สาธารณรัฐแห่งสหภาพ เมียนมาร์ ของนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ทราบ	-	-	-
ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องสืบเนื่อง					
๒.๑	แนวทางการบริหารโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี	มีมติเห็นชอบในหลักการให้ดำเนินโครงการจัดตั้งวิทยา เขตสุพรรณบุรี เนื่องจากมีความพร้อมทางด้านอาคาร สถานที่ ครุภัณฑ์ และบุคลากรสายสนับสนุน และให้ นำเสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาและให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับแนวทางการบริหาร เพื่อฝ่ายบริหารจะได้นำไป ดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ ๑. การกำหนดกลยุทธ์รูปแบบการบริหารจัดการและ จุดเน้นของวิทยาเขตสุพรรณบุรี ต้องสอดคล้องกับ พันธกิจและภารกิจของมหาวิทยาลัยในองค์กรรวม ๒. การบริหารจัดการด้านการเรียนการสอนต้องมี ความท้าทาย มีคุณภาพ เน้นหลักสูตรที่เป็นนานาชาติ (international program) เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ (academic excellence) เพื่อรองรับกลุ่มประเทศ สมาชิกอาเซียน และความต้องการของจังหวัดสุพรรณบุรี	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-เสนอสภา มก. -บันทึกที่ ศธ. ๐๕๑๓. ๑๐๑๐๒/๑๘๔๐๓ ลว. ๒๘ ธ.ค. ๒๕๕๘
๒.๒	การปรับโครงสร้างส่วนงาน ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีมติให้คณะ สถาบัน สำนัก นำกลับไปพิจารณาทบทวน การปรับโครงสร้างส่วนงานภายในหน่วยงานใหม่ให้ ชัดเจน สำหรับคณะ สถาบัน สำนัก ที่ไม่ประสงค์ปรับ โครงสร้าง หรือยืนยันโครงสร้างเดิม ขอให้ทำหนังสือแจ้ง ยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษร แล้วเสนอมหาวิทยาลัย ภายในวันศุกร์ที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ทั้งนี้ หาก พ้นระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าหน่วยงานไม่ประสงค์ ปรับโครงสร้างหรือทบทวนหรือดำเนินการใดเพิ่มเติม และจะใช้ข้อมูลที่มีมหาวิทยาลัยมีอยู่ ณ ปัจจุบัน	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-

วาระที่	เรื่อง	มติที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	งานที่ต้องดำเนินการ	ผู้ปฏิบัติ	ผลการดำเนินงาน
ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา					
๓.๑	(ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เกี่ยวกับสภามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์	กรรมการและเลขานุการ ก.บ.ม. แจ้งให้ที่ประชุมทราบ ว่า มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้จัดการประชุมชี้แจง และรับฟังความคิดเห็น “ร่างข้อบังคับเกี่ยวกับการการ สรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์” ให้กับ บุคลากรของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ณ ห้องประชุม สุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี โดยมีการ ถ่ายทอดสด NontriLive ผ่านทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย และผ่านการประชุมทางไกล VDO Tele-Conference ไปยังทุกวิทยาเขต โดยบุคลากรได้มีข้อเสนอแนะในการ ปรับปรุงร่างข้อบังคับอันเป็นสาระสำคัญ จึงเห็นควรนำ ข้อเสนอแนะไปพิจารณาในคณะกรรมการจัดทำร่าง ระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ เกี่ยวกับโครงสร้าง และ การสรรหาผู้บริหาร ที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามความใน พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๘ แล้วนำเสนอคณะกรรมการพัฒนามหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์เป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ก.พ.ม.) และคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ก.บ.ม.) พิจารณาอีกครั้ง	-	-	-
๓.๒	แผนปฏิบัติการแก้ไขงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘	มีมติให้มหาวิทยาลัยของบการเงินคืนจากสำนักงาน การตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อนำมาปรับปรุงแก้ไขตาม รายละเอียดการแสดงข้อมูลที่ขัดต่อข้อเท็จจริงอันเป็น สาระสำคัญ และรายการที่ไม่สามารถตรวจสอบให้ได้ หลักฐานการสอบบัญชีที่เหมาะสมอย่างเพียงพอตามร่าง รายงาน และเห็นชอบแผนปฏิบัติการแก้ไขงบการเงิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ และ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตามเสนอ	-จัดทำบันทึกแจ้งมติ	-ฝ่ายเลขานุการ	-

ข้อมูล : กองกลาง (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://ex-emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Account Nontri